



HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28818/CV-HHGVN

V/v: Cử đội tuyển tham dự

Giải Vô địch Golf Các CLB Golf Quốc gia 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Lãnh đạo các Hội golf các tỉnh, thành phố.

Hiệp hội Golf Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới Ban lãnh đạo các Hội golf các tỉnh, thành phố.

Chúng tôi sẽ tổ chức giải Vô địch Golf Các Câu lạc bộ Golf Quốc gia 2018 (viết tắt là VCC 2018) từ ngày 27 ~ 30 tháng 9 năm 2018 tại sân golf SAM Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là giải đấu Quốc gia được tổ chức hai năm một lần, dành riêng cho các đội tuyển đại diện cho các Câu lạc bộ golf, Hội golf và sân golf trên toàn quốc.

Đối tượng tham dự giải là các golf thủ Nam, Nữ Nghiệp dư, số lượng vận động viên thi đấu chính thức là 4 người/đội Nam hoặc 3 người/đội Nữ và tối đa 4 người dự bị. Các thành viên của đội tuyển phải có handicap index phù hợp với các nhóm thi đấu A, B, C, D được quy định trong Điều lệ của giải. Giải đấu sẽ áp dụng handicap index chính thức của các vận động viên theo hệ thống tính điểm chấp Quốc gia Vhandicap. Mỗi đội có quyền đăng ký 01 đội trưởng, có thể là một trong các thành viên thi đấu hoặc là một người không thi đấu. Bản Điều lệ giải và Mẫu đăng ký đội tuyển được đính kèm theo Công văn này.

Ban tổ chức chỉ nhận tối đa 30 đội Nam và 6 đội Nữ tham gia tranh tài, trong đó ưu tiên nhận đăng ký sớm từ các Hội golf địa phương. Để việc đăng ký được thuận lợi, kính đề nghị các Hội golf đăng ký đội tuyển đại diện tham dự giải trước ngày 12/9/2018. Chúng tôi sẽ dừng nhận đăng ký khi đã đủ số lượng tối đa.

Thông tin đăng ký xin gửi qua email championship@vga.com.vn. Các thông tin thêm về giải, vui lòng liên hệ Mr. Giang Nam - 0904 923 782. Rất mong sớm nhận được thông tin đăng ký từ các Hội golf địa phương.

Trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM

Phó Tổng Thư ký

Trưởng Ban tổ chức VCC 2018



Phạm Thành Trí